



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพุธที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สกอ.พร้อมรับแอดมิสชันส์11-23เม.ย.

ยอด1.2แสนคนใน645คณะ-เลือกได้4อันดับ คาดแห่สมัครผ่านเว็บไซต์ไม่ต่ำกว่า
1.5แสน

เมื่อวันที่ 10 เมษายน น.ส.จิรณี ตันติรัตนวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เตรียมความพร้อมในการรับสมัครในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาใหม่ หรือแอดมิสชันส์ ประจำปีการศึกษา 2550 ระหว่างวันที่ 11-23 เมษายน เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะมีผู้สมัครแอดมิสชันส์มากกว่า 1.5 แสนคน จากยอดผู้เข้าสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือเอเน็ต 1.78 แสนคน โดย สกอ.ได้เตรียมระบบรับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตไว้แล้ว คาดว่าจะไม่มีปัญหาเว็บไซต์ล่ม ทั้งนี้ นักเรียนสามารถเลือกคณะได้ 4 อันดับ จากทั้งหมด 645 คณะ/ประเภทวิชา ใน 86 สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 117,645 คน

น.ส.จิรณีกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้สมัครอ่านระเบียบกำหนดการให้ละเอียดก่อนสมัครผ่านเว็บไซต์ www.cuas.or.th โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวนักเรียน และเลขประจำตัวโรงเรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ขอเตือนว่าอย่าให้เหมือนปีที่ผ่านๆ มา ที่พบว่าเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนกลายเป็นเลขประจำตัวประชาชนของพ่อ หรือแม่ที่เป็นผู้สมัครให้ จากนั้นให้พิมพ์ใบสมัครแล้วไปชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือที่ทำการไปรษณีย์ โดยตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวว่าเข้าระบบรับสมัครถูกต้องแล้วหรือไม่ที่เว็บไซต์ www.cuas.or.th ตั้งแต่วันที่ 11-25 เมษายน หากพบข้อมูลที่กรอกในใบสมัครไม่ถูกต้อง จะต้องขอยื่นคำร้องเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวทางโทรสารโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่ 27 เมษายน ยกเว้นการเปลี่ยนคณะ ผู้สมัครจะต้องเลือกคณะ หรือสถาบันใหม่ทั้ง 4 อันดับ และพร้อมชำระเงินค่าสมัครใหม่ โดย สกอ.จะยึดอันดับการเลือกคณะ หรือสถาบันจากการชำระเงินครั้งสุดท้ายว่าถูกต้องสมบูรณ์

"กรณีที่ผู้สมัครไปสมัครสอบรับตรง โควตา หรือโครงการพิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนั้น ขอเตือนนักเรียนว่าจะต้องดูให้ดีว่าหากผ่านการคัดเลือกในการรับตรง โควตา หรือโครงการพิเศษแล้ว จะถูกตัดสิทธิในส่วนกลาง หรือแอดมิสชันส์หรือไม่ เพราะกรณีของมหาวิทยาลัยรัฐเดิม สกอ.และมหาวิทยาลัยเหล่านั้นมีข้อตกลงว่าจะตัดสิทธิกรณีใดบ้าง ฉะนั้น เพื่อความรอบคอบนักเรียนต้องสอบถามมหาวิทยาลัยที่สมัครรับตรง โควตา หรือโครงการพิเศษให้ชัดเจนว่าถูกตัดสิทธิจากระบบแอดมิสชันส์หรือไม่ ยกเว้นกรณีสมัครมหาวิทยาลัยเอกชน จะไม่ถูกตัดสิทธิในการคัดเลือกในระบบแอดมิสชันส์" น.ส.จิรณีกล่าว